

คำกล่าวในพิธีเปิด

การฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2548

โดย นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ณ โรงแรมแกลลีย์วอเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 เมษายน 2548

ท่าน ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี 2548 ในวันนี้

ท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร (Food
Safety) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยภายในประเทศ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตอาหารทั้งระบบให้ถูกสุขอนามัย และได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอาหารไทยให้เป็นครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่ง
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table) จะส่งผลทำให้
สินค้าปศุสัตว์สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนทำให้คนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ เป็นสารเคมีภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการรักษาโรคหอบหืดในคน แต่ผู้เลี้ยงสุกรได้รับคำแนะนำหรือชักจูงให้เข้าใจผิด นำสารกลุ่มนี้มาผสมใน
อาหารเพื่อลดไขมัน และเพิ่มเนื้อแดงในซากสุกร ซึ่งการทำเช่นนี้ เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ถูกต้องตาม
คุณสมบัติของสารเคมีภัณฑ์ชนิดนี้ และยังเป็นอันตรายต่อสัตว์ ที่ขาดเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากสารใน
กลุ่มนี้มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด
หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น และถ้าสารนี้ตกค้างในเนื้อสุกรก็จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ ฯลฯ ซึ่งในต่างประเทศห้ามใช้โดยเด็ดขาด

สำหรับประเทศไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวง สาธารณสุข และ
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกใช้สารกลุ่มนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2546 เป็นต้นมา
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทำหน้าที่ควบคุมผู้นำเข้าและผู้ขาย สารเบต้าอะโกนิสต์ ในส่วนผู้ฆ่าแหละและขาย
เนื้อสุกรจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากเชียงใหม่ มาตรวจ หากพบสารเบต้าอะโกนิสต์จะมีความผิดตาม
กฎหมาย ในส่วนของกรมปศุสัตว์จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรและตรวจสอบหาสารเคมีภัณฑ์ที่ประกาศห้ามผสมในอาหารสัตว์ ได้แก่ สารกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสต์ (สารเร่งเนื้อแดง) ฯลฯ ซึ่งจะมีผลบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 6 (5) ซึ่งมีโทษทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา 57 ของ พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในปัสสาวะสุกรจาก ทุกฟาร์ม ของทุกโรงฆ่าสัตว์ ทั่วประเทศ หากพบจะมีการดำเนินการต่อฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ที่ตรวจพบสารดังกล่าวโดยเด็ดขาดต่อไป

กรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ฟาร์มสุกรหรือ ผู้เลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงสุกรที่ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์และเป็นหลักประกันสำหรับผู้บริโภคเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรอย่างปลอดภัยรวมถึงการส่งออกไปจำหน่าย ยังต่างประเทศด้วย และจากคำกล่าว รายงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีฟาร์มสุกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้า อะโกนิสต์ จำนวน 444 ฟาร์ม (ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเป็น 99.90 % ของจำนวนสุกร ทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดนครราชสีมา ให้ความร่วมมือในการที่จะไม่ใช้สารดังกล่าว ทำให้สุกรในจังหวัดนครราชสีมาปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการจัดงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกัน จัดงานใน ครั้งนี้ และขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนดวงวิญญาณอัน ศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวสุรนารีที่ชาวโคราชเคารพนับถือได้โปรดคุ้มครอง และอภิบาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีพลานามัยแข็งแรง

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบ ใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2548

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2548
โดย นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมแกลลีย์ไวท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 เมษายน 2548

เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

กระผมในนามคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2548 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงในวันนี้

กระผมขอกราบเรียนความเป็นมาของการจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง เพื่อโปรดทราบพอสังเขปดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของฟาร์มและผลิตผลปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานซึ่งจะมีผลทำให้สินค้าปศุสัตว์สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศตลอดจนคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มสุกรให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด รวมทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2546 เป็นต้นมา โดยทางสำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรในฟาร์มเลี้ยงสุกรและในโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกเดือน

ในช่วงแรกของโครงการฯ คือ ระหว่างเดือนเมษายน 2546 ถึง เดือนกันยายน 2547 ได้เก็บปัสสาวะสุกรส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จำนวนทั้งสิ้น 9,091 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร 3 ตัวอย่าง (คิดเป็น 0.032 %) เท่านั้น ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ลักลอบใช้สารดังกล่าวแล้ว

และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้สุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจวิเคราะห์ห้อย่างละเอียดแล้วไม่พบสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากฟาร์มสุกร 444 ฟาร์ม (ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเป็น 99.90% ของจำนวนสุกรทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา) โดยทำการตรวจวิเคราะห์ห้อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเวลา 3

เดือนติดต่อกัน ซึ่งสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้เสนอให้จังหวัดนครราชสีมาออกใบรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงให้แก่ฟาร์มสุกรดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรหรือผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเลี้ยงสุกรที่ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ตลอดจนเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับผู้บริโภคเนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรให้ปลอดภัย ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดพิธีมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงให้แก่ฟาร์มสุกรของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น 444 ฟาร์ม (ซึ่งเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 298,248 ตัว คิดเป็น 99.90% ของจำนวนสุกรทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา) ในวันที่

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใบรับรองฯรวมทั้งเจ้าหน้าที่โดยทั่วกัน ขอเรียนเชิญ